

การวิจัยเรื่องเพศสัมพันธ์ในระดับโลก

โกวิท คำพิทักษ์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Global Sex Research

Kovit Compitak

Department of Ob&Gyn, Faculty of Medicine Khon Kaen University

แรงขับเคลื่อนทางเพศ (The sex drive)

การสืบพันธุ์โดยการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในสตรีครั้งแรกเมื่อประมาณ 300 ล้านปีมาแล้ว แม้ว่าการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำบางชนิดเกิดโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีผลคือใช้พลังงานน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องมีการจับคู่และสารพันธุกรรมสามารถส่งผ่านไปจากรุ่นต่อไปได้ครบครัน แต่นักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่า การสืบพันธุ์โดยวิธีมีเพศสัมพันธ์กลับให้ผลดีกว่าในแง่การได้บุตรหลานที่มีความหลากหลายในพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อการปรับตัว (Adaptation) ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และยังช่วยกำจัดพันธุกรรม (gene) ที่ด้อยให้ลดน้อยลงไปอีกด้วย

ในอาณาจักรสัตว์แม้แต่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง พฤติกรรมทางเพศก็มีความแตกต่างกันหลากหลาย สัตว์บางประเภทมีเพศสัมพันธ์กับคู่ (Partners) จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันในขณะที่สัตว์บางชนิดยังคงซื่อสัตย์กับคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต (monogamous) ซึ่งเหตุผลของการมีพฤติกรรมดังกล่าวน่าจะเกิดจากความสามารถเอื้อประโยชน์ในการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์เป็นสำคัญ

จากการศึกษาพบว่าขนาดของอวัยวะที่ใหญ่กว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณของคู่ (Partner) ที่มากกว่า ซึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับมนุษย์ (primate) อวัยวะของมนุษย์มีขนาดอยู่ระหว่างลิงชิมแปนซี (pygmy chimp) ซึ่งมีขนาดใหญ่และกอริลลาหรือชะนีซึ่งมีขนาดอวัยวะเล็กสุด

ในสัตว์ สัตว์เพศผู้ที่มีพลังกำลังและมีสีสันที่สวยงามกว่าจะเป็นผู้ถูกเลือกโดยสัตว์เพศเมีย ให้ผสมพันธุ์ด้วยและจะมีเพศผู้บางตัวที่ไม่มีโอกาสผสมพันธุ์เลยตลอดชีวิต ซึ่งกลับกันกับมนุษย์ในปัจจุบัน

เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ค่าเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในวัยรุ่นหญิง แต่ก็พบว่าอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นในเอเชียและลาตินอเมริกาช้ากว่าในแอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ (Hubert et al., 1998; Demographic and Health Surveys (1999))

ในสหรัฐอเมริกา เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นในอัตราสม่ำเสมอตั้งแต่ ค.ศ.1970 และอัตราเพิ่มลดลงบ้างในปี ค.ศ. 1990 แม้ว่าจะมีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างแพร่หลายและอัตราการตั้งครรภ์ได้ลดต่ำลงซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.1957 มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ของวัยรุ่นหญิงและชายที่พบว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 16 ปี และเพิ่มเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ของวัยรุ่นหญิงเมื่อทำการวิจัยในปี 1997 (MacLeod, 1997) และมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงเพิ่มสูงมากด้วย

โดยทั่วไปวัยรุ่นทั่วโลกมีเพศสัมพันธ์ในอายุเฉลี่ยที่เร็วขึ้น (15-16 ปี) เทียบกับในรุ่น พ่อ-แม่ (18 ปี) แต่แนวโน้มดังกล่าวอาจคงที่หรือกลับกันในบางประเทศ (Durex, 1996)

พฤติกรรมทางเพศ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศยังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอยู่มาก ด้วยเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้จะอาจมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งในอเมริกามีบางรายงาน (Michael et al, 1994) แจ้งว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของเพศชาย และ 28 เปอร์เซ็นต์ ของเพศหญิง มีเพศสัมพันธ์เพียงบางโอกาสในรอบ 1 ปี ในประเทศอังกฤษพบว่าประชาชนใช้เวลา 3.5 ปี ในชีวิตสำหรับการกิน, 2.5 ปี สำหรับการพูดโทรศัพท์ 2 สัปดาห์ สำหรับการจุมพิต และมี

เพศสัมพันธ์ 2580 ครั้งกับคูโดยเฉลี่ย 5 ท่าน (AFP, 1998)

แม้ว่าอัตราการมีเพศสัมพันธ์จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่พบว่าระยะเวลาของความสัมพันธ์หรือการแต่งงานกลับมีผลผูกพันกับอัตราการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าอายุ นอกจากนี้ อัตราการมีเพศสัมพันธ์ยังแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม เพศสัมพันธ์หลังอายุ 40 ปี ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญในบางประเทศของทวีปเอเชีย เมื่อเทียบกับยุโรป ในประเทศอินเดีย คู่สมรสหลาย ๆ คู่ หยุดมีเพศสัมพันธ์หลังอายุ 50 ปี หรือเมื่อบุตรสาวแต่งงานหรือเมื่อมีหลานยายคนแรก (International Planned Parenthood Federation, 1979)

จากการสำรวจของ Durex ถึงอัตราการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธุ์ 16-45 ปี พบว่าชาวฝรั่งเศสมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ย 141 ครั้งใน 1 ปี ชาวอเมริกันมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ย 138 ครั้งต่อปี ชาวอังกฤษมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ย 112 ครั้งต่อปี และต่ำสุดในชาวฮ่องกง 57 ครั้งต่อปี (Durex 1996, 1998)

การใช้ถุงยางอนามัยกับคนแปลกหน้าพบเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ ในชายชาวอังกฤษอายุระหว่าง 16-45 ปีและ 69 เปอร์เซ็นต์สำหรับชายชาวฝรั่งเศส, 56 เปอร์เซ็นต์สำหรับชายชาวอเมริกา และ 48 เปอร์เซ็นต์สำหรับชายชาวอิตาลี อย่างไรก็ตามก็ดียังสูงกว่าชายชาวสเปน (36%), เยอรมัน (32%), แคนาดา (25%), รัสเซีย (28%), และโปแลนด์ (20%), (Durex 1996)

ร้อยละ 3 ถึง 4 ของวัยผู้ใหญ่เพศชายและร้อยละ 1.5 ถึง 2 ในวัยผู้ใหญ่เพศหญิงเป็นคนรักร่วมเพศ (Homosexuals) (Coleman 1999) พบว่ามากกว่า 450 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหลายชนิดก็มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเช่นเดียวกัน (Bagemihl 1999)

พฤติกรรมรักร่วมเพศแสดงออกตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของชีวิต และมีความพยายามที่จะหาสาเหตุว่าเกิดจากพันธุกรรม ฮอร์โมนหรือการเลี้ยงดู แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ มีการศึกษาในบราซิล เปรู พิลิปปินส์และอเมริกาพบว่าหญิงรักร่วมเพศเกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Whitam et al 1998)

แม้การยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มมีมากขึ้น แต่พฤติกรรมรักร่วมเพศยังถือว่าผิดกฎหมายในกว่า 50 ประเทศ และผิดกฎหมายเฉพาะชายรักร่วมเพศอีกกว่า 50 ประเทศ (International Lesbian and Gay Association 2000) และยังมีอยู่บางประเทศที่พฤติกรรมรักร่วมเพศมีโทษถึงประหารชีวิต

การเที่ยวสองต่อสอง (Dating)

ในประเทศอังกฤษ 80 เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 20 มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเที่ยวสองต่อสอง (UNAIDS 1999) ในอเมริกาปัจจุบันวัยรุ่นหญิงเริ่มเที่ยวกับวัยรุ่นชายสองต่อ

สองเมื่ออายุเพียง 12 หรือ 13 ปี และวัยรุ่นชาย 13 และ 14 ปี (Oswald 1999) การเที่ยวสองต่อสองในวัยรุ่นหญิงพบว่า ร้อยละ 24 เสี่ยงต่อการถูกข่มขืน และโอกาสถูกข่มขืนพบ ร้อยละ 20 ในกลุ่มวัยรุ่นระดับอุดมศึกษา (Rickert และ Wiemann 1998)

การนัดเที่ยวลมมัยใหม่โดย Internet การนัดเที่ยวทางโลก Cyber มักเกิดจากฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มต้น ในขณะที่เดียวกันพบว่าหญิงอาชีพพิเศษก็พัฒนาตัวเองเข้าสู่ระบบ Internet เช่นเดียวกัน มีคนกว่าแสนคนพูดจาเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านทางเป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ถูกสำรวจ 3,500 คน บอกว่าเคยสำเร็จความใคร่ จากการพูดจาเรื่องเพศผ่านทาง Internet (Perry 1995-1999)

การเลือกคู่

ในการเลือกคู่ตามธรรมชาติฝ่ายชายนิยมหญิงที่มีอายุอ่อนกว่า และหญิงนิยมชายที่มีอายุมากกว่า ขณะที่ชายต้องการหญิงที่ดูสวยสง่า แต่ฝ่ายหญิงกลับต้องการชายที่สามารถปกป้องคุ้มครองเธอได้ (Buss 1989)

แม้จะมีความหลายหลายทางวัฒนธรรมแต่ทั้งหญิงและชายกลับเสาะหาผู้ที่มีคุณภาพ 4 ข้อ ดังนี้ มีความรักและความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน มีบุคลิกที่สามารถพึ่งพาได้ มีอารมณ์ที่มั่นคงและสมบูรณ์ มีอชฌาศัยดีเชื้ออาหาร (Buss 1990)

การแต่งงาน

การแต่งงานพบถึงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของคู่สามีภรรยาทั่วโลก หลายๆ คนไม่เคยพบคู่สมรสจนกระทั่งถึงวันแต่งงาน ซึ่งพ่อและแม่จะเป็นผู้เลือกคู่สำหรับบุตรของตน

ในเกือบทุกประเทศเมื่อแต่งงานอายุของฝ่ายหญิงเท่ากับหรืออ่อนกว่าฝ่ายชาย ในประเทศชิลีและปารากวัยอายุของฝ่ายชายที่อ่อนที่สุดที่สามารถแต่งงานได้คือ 14 ปี ในประเทศจีนอายุของฝ่ายชายต้องอย่างน้อย 22 ปี จึงอนุญาตให้แต่งงานได้ (International Planned Parenthood Federation 1996) จากทั่วโลกอายุเฉลี่ยของหญิงที่แต่งงานคือ 22 ปี (Population Reference Bureau 1992 1994)

โดยประเทศ Mali มีค่าเฉลี่ยของอายุที่น้อยที่สุดคือ 16.4 ปี และประเทศสวีเดนมีค่าเฉลี่ยของอายุที่มากที่สุดคือ 27.8 ปี ในประเทศอังกฤษค่าเฉลี่ยอายุของหญิงที่แต่งงานคือ 26 ปี (Population reference Bureau, 1992, 1994)

ในประเทศจีนในปัจจุบันจำนวนประชากรเพศชายสูงกว่าในเพศหญิง ดังนั้น ในไม่ช้านี้อาจพบว่า ชาย 1 ใน 6 คน อาจไม่สามารถหาภรรยาได้ (AIP 1999)

ทุกการศึกษาพบว่าเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์มีความ

สำคัญต่อชีวิตสมรส แต่เมื่อมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ชีวิตสมรสมีความสุขกลับพบว่า เพศสัมพันธ์กลับไม่ใช่ปัจจัยสำคัญใน 5 อันดับแรก

โดยรวมคู่สมรสในอเมริกามีเพศสัมพันธ์บ่อยกว่าก่อนสมรส มีเพียงร้อยละ 15 ของคู่สมรสที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือมีเพียงบางครั้งในรอบปี เทียบกับคู่สมรสซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 50 (Michael et al 1994)

การนอกใจ

เมื่อทำการสำรวจผู้ใหญ่อายุ 16-45 ปี ที่ยังมีกำลังทางเพศสมบูรณ์อยู่พบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ซื่อสัตย์ ดังนี้ ชาวอังกฤษร้อยละ 42 ชาวอเมริกันร้อยละ 50 ชาวเยอรมันร้อยละ 40 ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 36 และชาวสเปนร้อยละ 22 (Durex 1998)

จากการสำรวจของ Durex ในปี 1999 ใน 14 ประเทศทั่วโลกพบว่าร้อยละ 34 ของคนอายุระหว่าง 16 ถึง 21 ปี มีพฤติกรรมทางเพศกับคนมากกว่า 1 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน วัยรุ่นชาวอังกฤษ ร้อยละ 31 ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ ชายไทยพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์มากที่สุด คือ ร้อยละ 52 ตามมาด้วยชาวอเมริกัน ร้อยละ 43 ในเพศชาย และหญิง (Durex 1999)

มีบางประเทศที่การนอกใจมีโทษถึงประหารชีวิต เช่น อิหร่าน ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย และเยเมน (Amnesty International 1999)

เมื่อศึกษาถึงการใช้อย่างอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ ชั่วคราวของชายอายุระหว่าง 16-45 ปี พบร้อยละ 82 ในไทย, ร้อยละ 69 ในฝรั่งเศส, ร้อยละ 56 ในอเมริกา (Durex 1996)

การหย่าร้าง

อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นทั่วโลก ประเทศที่อัตราการหย่าร้างต่ำเช่น สเปน อินเดีย เลบานอน ซีเรีย อิหร่าน และเอกวาดอร์ ส่วนประเทศที่อัตราการหย่าร้างสูงสุด คือ อังกฤษ และอเมริกา ในสหรัฐอเมริกาอัตราการหย่าร้างสูงกว่าในอังกฤษ 2 เท่า และสูงกว่าในประเทศเอเชียและกลุ่มประเทศอิสลามมาก (US Bureau of the Census 1999)

อนามัยเจริญพันธุ์

อัตราการคุมกำเนิดในสตรีชาวอังกฤษอายุระหว่าง 15-49 ปี สูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับในฝรั่งเศสและเยอรมันพบ 75, เปอร์เซ็นต์ อเมริกา 71 เปอร์เซ็นต์ และสเปน 59 เปอร์เซ็นต์ (Population Action International 1997)

แม้ว่าในอเมริกาและอังกฤษซึ่งการคุมกำเนิดมีความ

สะดวก แต่พบว่าครึ่งหนึ่งของการตั้งครรภ์เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้มีการวางแผน (WHO, 1990-1991)

อัตราการเกิดน้อยกว่า 2 ใน เกือบทุกประเทศในยุโรปและเอเชีย แต่ยังมีประเทศในแอฟริกาบางประเทศที่อัตราการเกิดยังสูงถึง 7 (US Bureau of the Census 1998)

ในอังกฤษเด็กทารกจำนวน 41,700 คน ต่อปีคลอดจากมารดาอายุระหว่าง 15-19 ปี, 87 เปอร์เซ็นต์เป็นการคลอดนอกสมรส และอังกฤษเป็นประเทศที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์นอกสมรสที่สูงที่สุดในโลก, ภาวะดังกล่าวพบได้ 78 เปอร์เซ็นต์ ในฝรั่งเศส, 62 เปอร์เซ็นต์ ในอเมริกา, 57 เปอร์เซ็นต์ ใน เยอรมัน และ 10 เปอร์เซ็นต์ในญี่ปุ่น (Alan Guttmacher Institute 1998)

ร้อยละ 6 ของคู่สมรสในอังกฤษเป็นหมั้น ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ แต่อัตราการมีบุตรยากในประเทศแอฟริกาบางประเทศอาจสูงถึงร้อยละ 20 (Population Action International 1995)

เพศศึกษา

ปัญหาของวิธีการให้ความรู้เรื่องเพศยังมีอยู่โดยทั่วไปตั้งแต่ช่วงกลางปี ค.ศ. 1990 สถานีวิทยุ BBC ได้นำเสนอ Sex program เป็นภาษาต่าง ๆ เผยแพร่ไปทั่วโลก ในปัจจุบัน internet ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านเพศอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป การถามตอบปัญหา ความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์

วัยรุ่นอังกฤษได้ความรู้เรื่องเพศจากโรงเรียน เพื่อน และผู้ปกครอง ตามลำดับอายุเฉลี่ยสำหรับการได้รับเพศศึกษาคือ 11.4 ปี แต่วัยรุ่นในเอเชียอาจต้องรออีกกว่า 2 ปี จึงจะได้เรียนเรื่องเพศศึกษา การเรียนเรื่องเพศศึกษาเป็นการกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ จากการศึกษากว่าร้อยละ การศึกษาพบว่า การให้การศึกษารองเพศ ไม่ได้เป็นตัวนำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นหรือเพิ่มขึ้น

ปัญหาทางเพศ

ปัญหาทางเพศ 2 เรื่องที่พบบ่อยในเพศชายคืออวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Impotence) และ การถึงจุดสุดยอดก่อนเวลา (Premature ejaculation) ส่วน 2 เรื่องที่พบบ่อยในเพศหญิงคือไม่มีความสนใจทางเพศและไม่ถึงจุดสุดยอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (Michael et al 1994) ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการให้คำปรึกษา และพบแพทย์ ปัญหาทางเพศในกลุ่มรักร่วมเพศคล้ายคลึงกับคนปกติ (Bell 1999)

ปัญหาทางเพศในชายจะมีมากขึ้นตามอายุ แต่จะกลับกันในเพศหญิงยกเว้นภาวะช่องคลอดแห้งจากขาดประจำเดือน

เศรษฐศาสตร์ทางเพศ

เรื่องเพศเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าปีละหลายพันล้านดอลลาร์ ทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับเพศมีผลต่อรายรับรายจ่าย หรือมูลค่าทางบัญชีของประเทศ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางลบและทางบวกขึ้นกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

ผู้คนจำนวนมากที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพยนตร์ โฆษณา จะมีรายได้จากการทำงานเหล่านี้ รวมถึงภาครัฐ

แต่ก็มีรายจ่ายจำนวนมากเกิดจากรายจ่ายด้านสุขภาพ การคุมกำเนิด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม คิดเป็น 830 ล้านดอลลาร์ สำหรับสหรัฐอเมริกา, 160 ล้านดอลลาร์ สำหรับอังกฤษและ 70 ล้านดอลลาร์สำหรับออสเตรเลีย ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงงบประมาณการให้เพศศึกษาและการให้คำแนะนำ

ภาพอนาจารและการห้ามปราม

อเมริกาเป็นผู้นำของโลกด้านการเผยแพร่ภาพอนาจาร (Pornography) ทาง Internet (73%) และมาจากยุโรป 13 เปอร์เซ็นต์ และน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์มาจากเอเชีย ร้อยละ 80 ของภาพอนาจารเด็กทาง Internet มาจากญี่ปุ่น

ผู้ชมส่วนมากคือวัยรุ่นเพศชาย ผู้ชายใช้ภาพอนาจารเทียบได้กับเพศหญิงใช้นิยายรักโรแมนติก สำหรับการจินตนาการและทดแทนสิ่งที่ขาดหรือผิดหวังในชีวิตจริง

ยังมีข้อถกเถียงถึงผลของภาพอนาจาร เช่นกฎหมายการให้เสรีภาพแก่ภาพอนาจารในสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย และกลุ่มสแกนดิเนเวียเป็นผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราการข่มขืนหรือไม่ พบว่าสถิติอัตราการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นและมีสตรีถูกข่มขืนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เป็นที่ยากที่จะกล่าวโทษสาเหตุว่าเกิดจาก ภาพอนาจารเพียงอย่างเดียว

เกือบทุกประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ ภาพ การกระทำอนาจาร แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวบางครั้งยังมีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติการ

ทัศนคติต่อภาพศิลปะ อนาจาร หรือแม้แต่เพศศึกษายังเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นอยู่กับอายุหรือวัฒนธรรม นั้น ๆ อย่างไรก็ดีตามมีแนวโน้มในเรื่องเสรีภาพ (Liberalization) มากขึ้น แต่ก็พบว่าในบางประเทศมีผลในทางกลับกัน ระหว่างที่คนอายุ 45-54 ปี ในประเทศฟินแลนด์ มีความรู้สึกว่ามีเสรีภาพด้านเพศมากขึ้นกว่า 2 ทศวรรษที่แล้ว แต่ในวัยรุ่นเองกลับอยากที่จะอนุรักษ์นิยมมากขึ้น (Kontula & Haavio - Mannila 1992)

แม้ภาพดังกล่าวจะแสดงถึงเสรีภาพ ความมีอิสระในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบส่วนตัวแต่ภาพดังกล่าวก็ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อาชญากรรมทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศเกิดได้กับคนทุกชั้นไม่เลือกชาติ ศาสนา หรือเพศ เป็นสาเหตุแห่งความกลัว ความเจ็บปวด โรคติดต่อ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และบาดแผลทางจิตใจ การข่มขืนเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดของผู้อ่อนแอกว่าจากผู้ที่แข็งแรงกว่า จากการศึกษาผู้ถูกข่มขืน 213 คน ในสเปนพบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ติดเชื้อมโรค 10 เปอร์เซ็นต์มีการตั้งครรภ์ (Martinez Ayala et al 1999)

ในอังกฤษร้อยละ 3 ของชายกลุ่มสำรวจรายงานว่าเคยถูกชายที่สูงอายุกว่าข่มขืน และมากกว่าร้อยละ 5 ของชายกลุ่มสำรวจรายงานว่าเคยมีพฤติกรรมทางเพศกับเด็ก (Coxell et al 1999)

การคุกคามทางเพศในที่ทำงานพบสูงถึงร้อยละ 30 ของหญิง 14,000 คนที่สำรวจในออสเตรเลีย (Bridge, 1997) ร้อยละ 40 ของหญิงทำงานในญี่ปุ่นเคยถูกคุกคามทางเพศตั้งแต่งการพูดอนาจารเล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึงขั้นข่มขืน (Human Rights Report 1996)

จากการศึกษาของ Mexican Federation of Women Trade Unions พบว่าร้อยละ 95 ของหญิงทำงานเคยถูกคุกคามทางเพศ

ศาสนาและเพศ

ศาสนามีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ตั้งแต่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การประพฤตินอกใจตลอดจนถึงการรักร่วมเพศ โบสถ์ในอังกฤษเคยปฏิเสธที่จะให้ชายรักร่วมเพศเป็นพ่อทูลหัวของบุตรของน้องสาวเขา (Boycott, 1995) ในบราซิลพระในคริสตศาสนาปฏิเสธที่จะแต่งงานให้ชายที่เป็นอัมพาตขาทั้งสองข้างด้วยว่าเขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์และให้กำเนิดบุตรได้ (Sunday Morning Post, 1996)

เพศสัมพันธ์ในอนาคต

เพศสัมพันธ์จะแยกตัวออกจากการเจริญพันธุ์ เนื่องจากมีการพัฒนาเด็กหลอดแก้ว, มารดาอุ้มบุญ และโคลนนิ่ง มีการศึกษาและเปิดกว้างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเสรีภาพมากถึงจุดหนึ่งก็จะมีการหันกลับมาอนุรักษ์นิยมดังเช่นในอดีต ความแข็งแกร่งของบุคคลและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตามองในยุคของเสรีภาพแห่งเพศสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง

1. Mackay J. Global sex: sexuality and sexual practices around the world. *Sexual and Relationship Therapy* 2001;16:1.(AFP 1998)
2. Mackay J. Foreword. In Mackay J. ed. *The Penguin atlas of human sexual behavior*. London: Penguin 2000.

